

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๒๕๖๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA ของประเทศ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จำนวน ๑ ฉบับ
ที่ ศธ ๕๓๐๒.๑/ว๕๗๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๓. แนวทางการนำเอกสารชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขับเคลื่อนยกระดับการประเมิน PISA ของประเทศในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาในเทศก์ ครูแกนนำที่ได้รับการฝึกอบรมจากส่วนกลางขยายผลให้กับทุกโรงเรียนดำเนินการตามแผน ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการ PISA แห่งชาติ กำหนดแล้ว นั้น

ทั้งนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้หารือแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA ของประเทศ โดยเสนอให้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่มีแผนการดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการพัฒนา ความฉลาดรู้ทั้ง ๓ ด้านดังกล่าว เพื่อหาแนวทางวิธีการเร่งรัดและส่งเสริมให้จัดทำแผนดำเนินการให้ครบถ้วน และนำเอกสารชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ทั้ง ๓ ด้าน ไปใช้ประโยชน์ในห้องเรียน ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ท่าน เร่งรัด และติดตามการดำเนินการของโรงเรียนในสังกัดในการจัดทำแผนการดำเนินการนำเอกสารชุดฝึก เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในห้องเรียนให้ครบถ้วน ตามเป้าหมายที่กำหนดโดยเร็ว รวมทั้งประสานแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมพร้อมรับการสุ่มติดตามในรูปแบบ Online จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี 
(ธนุ วงษ์จินดา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์ PISA สพฐ.
โทร. ๐๒๒๘๘ ๕๘๐๘

“เรียนดี มีความสุข”